

## สกอ. เร่งเช็คสถานะ"สถาบัน"เจ้าของ 182หลักสูตร

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2561

**“สกอ.” เร่งเช็คสถานะ 182 หลักสูตร 40สถาบัน  
พร้อมเชิญมหาวิทยาลัยที่กำลังปรับปรุงหลักสูตรมาหารือ ตอนเดือนก.พ.นี้  
ต่อดวยกลุ่มที่ปิดหรือมีการงดรับนักศึกษาไปแล้ว ย้ำการประเมินสถานะแต่ละสถาบัน  
สกอ.ยึดจากการกรอกข้อมูลของสถาบันเอง ที่จะต้องดำเนินการภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา**

นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.)  
กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยข้อมูลรายชื่อหลักสูตร จำนวน 182  
หลักสูตร ใน 40 สถาบันอุดมศึกษา  
ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ติดต่อกัน 2 ปี คือ  
ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ว่า ขณะนี้ สกอ.กำลังตรวจสอบหลักสูตร  
รวมถึงสภาพการณ์ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 40 แห่ง อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุด  
ก่อนที่ สกอ.จะเชิญสถาบันอุดมศึกษาหารือกันว่าจะดำเนินการหรือปรับปรุงหลักสูตรอย่างไรบ้าง  
โดยจะคุยช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์

สำหรับกลุ่มแรกที่จะเชิญมาคือสถาบันอุดมศึกษาที่กำลังปรับปรุงหลักสูตรและยังดำเนินการอยู่  
เพราะจะได้รู้ว่าสถาบันอุดมศึกษานั้น ได้มีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้ว  
และมีการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานจริง หลังจากนั้นตนจะเชิญสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งว่าปิดหลักสูตรไปแล้ว  
หรือมีการงดรับนักศึกษา มาคุย เพื่อจะได้มีการยืนยันว่าปิดหลักสูตรหรืองดรับนักศึกษาไปแล้วจริง

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่  
สกอ.มีการเปิดเผยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้ามาขอข้อมูล รวมทั้งได้สั่งปิดหลักสูตรไปหลายหลักสูตร ดังนั้น  
ตนเชื่อว่าหลักสูตรที่เคยแจ้งว่ากำลังปรับปรุงหลักสูตรและยังดำเนินการอยู่ ที่มี 53  
หลักสูตรนั้นถึงวันนี้จำนวนหลักสูตรที่เปิดอยู่จะลดลงอีกพอสมควร  
เพราะเท่าที่ตนได้คุยกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งบอกว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้  
ทำให้กลาตตัดสินใจปิดหลักสูตรได้ทันที จากเดิมที่คิดว่าจะปิดหรือไม่ปิดดี

“สถาบันอุดมศึกษาใดที่คิดว่าหลักสูตรที่ สกอ.ประกาศไปนั้นไม่เป็นไปตามความเป็นจริง  
สกอ.ก็พร้อมที่จะชี้แจงข้อมูล และย้ำว่าการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ สกอ.นั้น  
สถาบันอุดมศึกษาจะส่งข้อมูลใส่ในระบบของ สกอ. หลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 120 วัน  
กระบวนการกรอกข้อมูลทั้งหมดสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จะดำเนินการด้วยตนเอง  
และหากมีความเปลี่ยนแปลงก็สามารถแก้ไขได้ แต่ถ้านักศึกษามหาวิทยาลัยใด ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
และกุดเสร็จสิ้นกระบวนการระบบจะล๊อค ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่ง สกอ.ก็จะยึดตามข้อมูลล่าสุด  
และเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาสอบทานต่อไป”เลขาฯ กกอ.กล่าว

